

ประเด็นหัวข้อการมอบนโยบาย

ในการประชุมมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)
และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และการประชุมวิดิทัศน์ทางไกลกับผู้ว่าราชการจังหวัด
วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ประเด็นการมอบนโยบายที่สำคัญมีดังนี้

กระทรวงมหาดไทยที่ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดีตลอดมา ประเด็นการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้ความสำคัญกับการปกป้องและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยสร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสังคมแห่งการรู้จักสามัคคี รวมทั้งขับเคลื่อนและขยายผลการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่

๒. ขับเคลื่อนการปฏิบัติของจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม โดยขยายผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอตลอดจนเน้นย้ำบทบาทของนายอำเภอในการสร้างการรับรู้ภารกิจจิตอาสาต่อกำนันผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติงานของจิตอาสาระดับหมู่บ้าน

๓. ขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่หลังสถานการณ์โควิด - ๑๙ ภายใต้แนวคิด "ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน" โดยขอให้จังหวัดดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เป็นความเดือดร้อน/ความจำเป็นเร่งด่วนของจังหวัด ผ่านการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่แต่ละจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ยกกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)

๔. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) อย่างต่อเนื่อง โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน รวมถึงอาสาสมัครต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการรับมือโรคโควิด - ๑๙ ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) กำหนด

๕. ดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ผ่านการบูรณาการความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและต่อยอดสู่การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้าหรือระบบ TPMAP โดยดำเนินการพัฒนาข้อมูลในระบบ TPMAP ให้มีคุณภาพครอบคลุมมิติการพัฒนาต่าง ๆ และทุกพื้นที่ของประเทศ นอกจากนี้ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่โดยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

/๖. สนับสนุนการขับเคลื่อน...

๖. สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ และแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกันยาเสพติด การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย การบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และการบริหารจัดการโดยบูรณาการทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมดำเนินการ

๗. บูรณาการหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคประชาชนและอาสาสมัคร เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสาธารณภัยประเภทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น อาทิ อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งสร้างการรับรู้ต่อประชาชนให้สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำหรือประกาศเตือนภัยของภาครัฐได้อย่างถูกต้องและทั่วถึง

๘. ขับเคลื่อนบทบาทของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอ ให้เป็นกลไกสำคัญในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยในห้วงเวลาที่ผ่านมาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและอำเภอได้สนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับกรณีเรื่องร้องเรียนที่ไม่สามารถแก้ไข ปัญหาในระดับพื้นที่ได้ ขอให้รวบรวมและแจ้งรายละเอียดมาที่หน่วยงานส่วนกลางเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว

๙. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอคำขับและติดตามการแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์ของศูนย์บูรณาการและประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ในระดับพื้นที่อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์ในส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง อาทิ พื้นที่ชายแดน พื้นที่ชายทะเล พื้นที่เขตอุตสาหกรรม และพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

๑๐. ให้ใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่ส่วนกลางไปจนถึงระดับพื้นที่ ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลที่ต้องให้กับประชาชนในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ผลดำเนินงานสำคัญของรัฐบาลและส่วนราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข่าวปลอมหรือ Fake News ซึ่งสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบในวงกว้าง อันอาจทำให้สังคมเกิดความคลาดเคลื่อนในการรับรู้ข้อเท็จจริง

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สำนักนโยบายและแผน
ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓